

ความประเสริฐของเดือนมุหัรริอม

[ไทย]

فضائل شهر الله المحرم

[باللغة التايلاندية]

วิญญู ออะหมัด สมะดี

رضا أحمد صمدي

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

مراجعة: صافي عثمان

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮ์ กรุงริยาด

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1428 – 2007

islamhouse.com

ความประเสริฐของเดือนมุหรรรอม

บทความว่าด้วยความประเสริฐของเดือนมุหรรรอม เดือนแรกของปีตามปฏิทินฮิจญ์เราะฮะฮ์ ซึ่งมีแนวทางที่เป็นสุนนะฮ์จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ให้ถือศีลอดในเดือนนี้โดยเฉพาะในวันที่สิบ(อาซุรอฮ์) นอกจากนี้บทความยังได้เตือนถึงความเชื่อและอุตริกรรมบางอย่างที่ไม่ถูกต้องในเดือนนี้ไว้อีกด้วย

เดือนมุหรรรอมเป็นเดือนหนึ่งในบรรดาสี่เดือนที่ต้องห้าม(อัลอัซซุรุลหุรุม) ดังพระกำหนดที่ถูกระบุในซูเราะฮะฮ์ อัล-เตาบะฮะฮ์ อายะฮ์ที่ 36 ซึ่งมีใจความว่า

«إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ

ความว่า “แท้จริงจำนวนเดือน ณ อัลลอฮ์นั้นมีสิบสองเดือนในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน จากเดือนเหล่านั้นมีสี่เดือนซึ่งเป็นเดือนที่ต้องห้าม...”

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้อธิบายว่า สี่เดือนที่ต้องห้ามนั้นคือ เดือนซุลเกาะฮะฮะฮ์ ซุลฮิจญะฮะฮ์ มุหรรรอม และเราะฎ็อบมุฏ็อร โดยสามเดือนแรกเป็นสามเดือนต่อเนื่องกัน แต่เดือนเราะฎ็อบที่ถูกแยกมาเป็นเดือนที่ต้องห้ามระหว่างเดือนญุมาดอัลอาคิเราะฮะฮ์ กับเดือนชะฮะฮะฮ์ เพราะในประวัติศาสตร์ของอาหรับก่อนยุคอิสลาม ชาวเผ่ารอบิอะฮะฮ์ อิบนู นิซาร ได้เรียกเดือนเราะมะฎ็อนว่าเดือนเราะฎ็อบ และถือเป็นเดือนต้องห้ามแทนเดือนเราะฎ็อบของเผ่ามุฏ็อร ซึ่งเดือนเราะฎ็อบของมุฏ็อรเป็นการกำหนดที่ถูกต้องตามศาสนบัญญัติ จึงทำให้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เน้นในการกำหนดเดือนต้องห้ามว่าเป็นเดือนเราะฎ็อบของมุฏ็อร ส่วนเดือนมุหรรรอมนั้นนอกจากเป็นเดือนต้องห้ามแล้ว ยังมีความประเสริฐอีกหลายประการดังต่อไปนี้

1. การถือศีลอดในเดือนมุหรรรอม

เป็นการถือศีลอดที่มีความประเสริฐยิ่ง ซึ่งมีตำแหน่งรองจากเดือนเราะมะฎ็อน ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ

ซึ่งมีใจความว่า “การถือศีลอดที่ประเสริฐยิ่งหลังจากเดือนเราะมะฎอน คือการถือศีลอดเดือนของอัลลอฮฺที่ต้องห้าม(อัลมุหฺรฺรอม)” (บันทึกโดยอิมามมุสลิม, อับูดาวูด และติรมิซีย์)

ดังนั้น ผู้ใดมีความสามารถที่จะถือศีลอดในเดือนมุหฺรฺรอมทุกวัน เกือบทุกวัน หรือบางวัน ก็เป็นการดีในการให้เกียรติเดือนที่ต้องห้ามนี้ หากไม่สามารถถือศีลอดหลายวัน ก็ให้ปฏิบัติความประเสริฐประการต่อไป

2. การถือศีลอดวันที่ 10 มุหฺรฺรอม

ที่เราเรียกกันว่า อาซุรอฮ์ ซึ่งเป็นวันที่มีเกียรติในศาสนาอื่นด้วย เช่น ศาสนายิว เพราะเป็นวันที่ท่านนบีมุซา อะลัยฮิสสลาม ได้รับความปลอดภัยจากฟิโรฮานู จึงเป็นวันแห่งการขอบคุณของบনীอิสรออิล และเป็นที่ยืนยันว่าท่านนบีมุซาได้ถือศีลอดในวันนี้ เมื่อท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลิม อพยพไปยังเมืองมะดีนะฮ์ และท่านได้ทราบข่าวชาวยิวที่อาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะฮ์กำลังถือศีลในวันนั้น ท่านนบีจึงประกาศให้เป็นวันถือศีลอดของชาวมุสลิมด้วย โดยกล่าวว่า

أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

“ฉันมีข้อเกี่ยวพันกับมุซามากกว่าพวกท่าน(ไอ้ชาวยิว)” ท่านนบีจึงถือศีลอดวันนั้นและใช้ให้บรรดามุสลิมถือศีลอดด้วย” (บันทึกโดยบุคอรีฮ์ และมุสลิม)

บรรดานักปราชญ์อิสลามชี้แจงว่า ในช่วงแรกการถือศีลอดวันอาซุรอฮ์(สิบมุหฺรฺรอม)เป็นวาญิบ(จำเป็นต้องปฏิบัติ) เพราะก่อนหน้านี้ยังไม่มีการใช้ให้ถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน จึงถือเป็นการถือศีลอดฟัรฎูของมุสลิม แต่หลังจากที่มีบทบัญญัติใช้ให้บรรดามุสลิมถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนเป็นฟัรฎูแล้ว ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลิม ก็ได้บังคับให้ถือศีลอดในวันนี้ แต่ยืนยันในความประเสริฐด้วยถ้อยคำอันชัดเจน เช่น

سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يُكْفَرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

ท่านนบีถูกถามถึงการถือศีลอดในวันอาซุรอฮ์ ท่านตอบว่า “ลบล้างความผิดตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา” (บันทึกโดยมุสลิม)

ดังนั้น บรรดาอุละมาอ์จึงมีความเห็นตรงกันถึงความประเสริฐของการถือศีลอดในวันอาชูรอห์ แต่อุละมาอ์ส่วนมากมีความเห็นชอบให้ถือศีลอดวันตาชูอาห์รวมไปด้วย คือวันที่ 9 ของเดือนมุหัรริอม ซึ่งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

لَنْ يَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ

“หากฉันมีชีวิตถึงปีหน้า แน่نون ฉันจะถือศีลอดวันที่เก้าและวันที่สิบ”

(บันทึกโดยอิมามอะหมัด)

อุละมาอ์บางท่านมีความเห็นชอบให้ถือศีลอดวันที่ 11 รวมไปด้วย เพราะมีหะดีษบทหนึ่ง บ่งชี้ถึงการถือศีลอดวันก่อนอาชูรอห์และวันหลังอาชูรอห์ แต่เนื่องจากหะดีษนี้มีสายสืบอ่อนมาก (ฎออีฟญิดต้น) จึงไม่ควรนำมาใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ

3. การทำอิบาดะฮ์ ทำความดี และละเว้นความชั่วทุกชนิด

เดือนมุหัรริอมถือเป็นวาระสำคัญอย่างยิ่ง เพราะอัลลอฮ์ ชูษฮานะฮฺฮุวะตะอาลา ได้ทรงกำชับบรรดาผู้ศรัทธาไม่ให้ก่อกรรมตัวเองในเดือนที่ต้องห้าม หมายถึง ไม่ให้ละเมิดกรอบสิ่งที่ต้องห้าม และไม่ให้ละเว้นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

สำหรับเดือนมุหัรริอมมีความประเสริฐบางประการที่บางกลุ่มบางลัทธิเชื่อถือกัน แต่หาได้มีหลักฐานรับรองในความประเสริฐนั้นไม่ เช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้

- ความเชื่อว่าวันที่ 10 มุหัรริอมเป็นวันที่ท่านนบีนุหฺได้รับความปลอดภัยจากน้ำท่วมด้วยเรือลำใหญ่ที่อัลลอฮ์ทรงสอนให้ท่านนบีนุหฺสร้างเพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ศรัทธา ซึ่งหะดีษที่กล่าวถึงเรื่องนี้อยู่ในระดับที่เชื่อถือมิได้ ดังนั้น ทางความศรัทธาไม่อนุญาตให้เชื่อในสิ่งที่ไม่มีความชัดเจนรองรับ

- ความเชื่อว่าวันที่ 10 มุหัรริอมนั้นให้ทำขนมหรือแจกขนมชนิดหนึ่งชนิดใด โดยเชื่อว่าการทำขนมเฉพาะให้วันที่สิบมุหัรริอมนั้นมีความประเสริฐเป็นพิเศษ ซึ่งความเชื่อเช่นนี้มีความคลาดเคลื่อนและผิดหลักการใน 2 ประเด็น

ประเด็นแรก คือ เป็นการกระทำที่ไม่มีหลักฐานรองรับ และการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้าเราเชื่อว่ามีผลบุญ (เช่นเชื่อว่าทำขนมในวันอาชูรอห์มีผลบุญเป็นพิเศษ) ถ้าไม่มีหลักฐานในการกระทำนั้นๆ ก็จะต้องว่าเป็นบิดอะฮฺที่ต้องละทิ้ง

ประเด็นที่สอง คือ เป็นพิธีกรรมที่ถูกริเริ่มด้วยกลุ่มอันนะวาซิบ คือกลุ่มที่เกลียดชังท่านอะลี อิบนุอะบีฏอลิบ และอะหฺลุลบัยตุ(ครอบครัวและลูกหลานของท่านนบี) กลุ่มนี้ได้แสดงความดีใจในการเช่นฆ่าท่านอัลฮุซัยนุ อิบนุอะลี ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุม่า ในวันที่ 10 มุหัรริอม จึงทำขนมและแจกเพื่อแสดงความยินดีในเหตุการณ์นั้น และกลุ่มนะวาซิบนี้ก็จะ เป็นกลุ่มตรงข้ามกับกลุ่มชีอะฮฺรอฟีฎะฮฺ กล่าวคือ กลุ่มชีอะฮฺรอฟีฎะฮฺจะรักอะหฺ

ลุลบัต้อย่างเฉยเกิด แต่กลุ่มนะวาศิบจะเกลียดอะหุลลบัตโดยไม่มีเหตุผล และระหว่างสองกลุ่มก็จะมีอะฮุลลซุฮุนนะฮุวัลญะมาอะฮุที่รักใคร่อะหุลลบัตตามขอบเขตของอิสลาม และด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง

- ความเชื่อของกลุ่มชีอะฮุรอฟีฎะฮุว่าต้องไว้ทุกข์ในวันที่ 10 มุฮัรริอม เพื่อแสดงความเสียใจในการเสียชีวิตของอัลฮุซัยนุ อิบนุอะลี ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา ซึ่งตลอดประวัติศาสตร์ชาวชีอะฮุได้พัฒนาพิธีกรรมนี้จนกระทั่งเป็นเทศกาลและเอกลักษณ์ของชีอะฮุโดยเฉพาะ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันไว้ทุกข์นี้ แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งและเป็นการทำลายหลักการอัลอิสลาม คือการทำร้ายร่างกายตัวเองในวันที่ 10 มุฮัรริอม ตามถนนและสถานที่สาธารณะ ซึ่งชาวชีอะฮุจะถือว่าการเป็นการแสดงพลังของพวกเขา และจะออกมาชุมนุมตามสถานที่สาธารณะต่างๆ และจะมีการตบหน้าตบอก หรือใช้อาวุธต่างๆ ในการทำร้ายตัวเองจนเลือดไหล เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของพวกเขา คือรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ท่านอัลฮุซัยนุ อิบนุอะลี ได้ประสบ พิธีกรรมดังกล่าวชาวชีอะฮุจะปฏิบัติกันทั่วโลก ถึงแม้ว่ามีนักปราชญ์ของพวกเขาได้ประกาศว่าการกระทำดังกล่าวเป็นอุตริกรรมที่ไม่อนุญาตให้กระทำโดยเด็ดขาด แต่ชาวชีอะฮุโดยทั่วไปก็ยังยืนยันยึดในการแสดงพิธีกรรมเหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงชื่อเสียงของชาวมุสลิม ดังนั้นอะฮุลลซุฮุนนะฮุวัลญะมาอะฮุต้องประกาศความไม่เห็นด้วยกับลัทธิชีอะฮุ และปฏิเสธพิธีกรรมดังกล่าว เพื่อให้สังคมรับรู้ว่าการแสดงพิธีกรรมเหล่านั้นไม่ได้เป็นพิธีกรรมตามศาสนาอิสลามที่แท้จริง.